

BẢO VỆ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA THÀNH VIÊN

V/v: Doanh Số Không Được Công Nhận

Kính gửi: Quý Thành Viên của Herbalife Việt Nam

Ngày 01 tháng 06 năm 2020

Các sản phẩm của Herbalife Nutrition được phân phối thông qua mạng lưới các Thành Viên Độc Lập của Herbalife Nutrition và chỉ được phép bán tới người tiêu dùng thông qua phương thức bán hàng trực tiếp, trong đó có sự tương tác trực tiếp và mang tính cá nhân giữa Thành Viên với khách hàng của mình. Tập đoàn Herbalife Nutrition tự hào với danh tiếng là một trong những tập đoàn Bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới, được xây dựng trên nền tảng các tiêu chuẩn đạo đức và liêm chính cao nhất. Việc đảm bảo chỉ duy trì kênh bán hàng trực tiếp duy nhất, bảo vệ thương hiệu Herbalife Nutrition và hình ảnh Herbalife Nutrition mong muốn thiết lập cho các sản phẩm của mình đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Một trong những biện pháp để thực hiện mục tiêu đó là đảm bảo Thành Viên tuân thủ Quy Tắc Hoạt Động, trong đó có các quy tắc về việc bán sản phẩm Herbalife Nutrition như:

- **4.3.2 Bán Sản Phẩm cho Người Không Phải Thành Viên cho mục đích Bán Lại, và**
- **7.3 CẤM BÁN ĐẤU GIÁ VÀ BÁN QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ TRỰC TUYẾN**

Các quy tắc này nghiêm cấm mọi hành vi bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc :



Chào bán hoặc tạo điều kiện chào bán các sản phẩm Herbalife Nutrition trên các Kênh bán hàng không cho phép.



Bán các sản phẩm Herbalife Nutrition trên các trang website bán lẻ hoặc trên các trang thương mại điện tử trực tuyến.



Bán các sản phẩm Herbalife Nutrition trên bất kỳ trang web nào khác mà không do Herbalife vận hành.



Bán các sản phẩm Herbalife Nutrition cho những người không phải là Thành Viên có ý định bán lại các sản phẩm đó.

Mặc dù tập đoàn Herbalife Nutrition đã hết sức nỗ lực trong việc hướng dẫn và tư vấn để các Thành Viên có thể phân biệt giữa hành vi kinh doanh phù hợp và hành vi kinh doanh không phù hợp, vẫn còn một số trường hợp vi phạm các Quy tắc nêu trên nên cần được xử lý mạnh tay hơn.

Nhằm bảo vệ kênh bán hàng trực tiếp của Herbalife, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020, toàn bộ Doanh Số Trực Tiếp (PPV) có liên quan tới các hành vi nêu trên sẽ không được công nhận. Doanh số không được công nhận sẽ không được sử dụng để xác định tiền thưởng, điều kiện đạt chuẩn và khuyến mại dành cho bất kỳ Thành Viên nào có liên quan trực tiếp, đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền thưởng của tuyến trên của các Thành Viên đó. Theo đó, các biện pháp xử lý vi phạm mới sẽ được áp dụng như sau:

Vi phạm lần đầu: Doanh số TOÀN BỘ ĐƠN HÀNG có liên quan tới hành vi vi phạm sẽ không được công nhận.

Vi phạm lần hai: Doanh số CÁ THÁNG có liên quan tới hành vi vi phạm sẽ không được công nhận.

Do tính chất nghiêm trọng của dạng vi phạm này, Công ty cũng có thể áp dụng các biện pháp xử lý khác tùy thuộc vào kết quả xác minh.

Herbalife Nutrition xin cảm ơn sự ủng hộ của các Thành Viên trong việc tuân thủ các Quy tắc này, đây là sự tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc khuyến khích và bảo vệ mối quan hệ giữa Thành Viên và khách hàng của họ. Mối quan hệ cá nhân này là một trong những nguyên tắc cốt lõi của mô hình bán hàng trực tiếp và là nền tảng để xây dựng hoạt động kinh doanh lâu dài và bền vững.

Quy Tắc Hoạt Động đầy đủ và cập nhật nhất của Herbalife Việt Nam được cung cấp tại địa chỉ <https://vn.myherbalife.com/> hoặc Phòng Dịch Vụ Thành Viên của Herbalife Việt Nam. Quý Thành Viên có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới thông báo này, xin vui lòng liên hệ với Herbalife Việt Nam theo số điện thoại +842838279191